



BAN THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG và HỘI ÁI HỮU THỪA TÁC VIÊN



Theo Tổng Giáo Phận Denver thì danh xưng “Thừa Tác Viên Ngoại Thường Cho Rước Lễ” (Extraordinary Ministers of Holy Communion) là thích hợp và đầy đủ nhất, vì danh xưng Thừa Tác Viên Thánh Thể chỉ dùng cho Giáo sĩ có chức thánh (the ordained). Thừa Tác Viên Ngoại Thường Cho Rước Lễ được dựa trên nền tảng chức tư tế phổ quát của giáo dân. Thừa Tác Viên Ngoại Thường Cho Rước Lễ (TTVNTCRL) là những giáo dân lãnh tác vụ cho rước lễ theo các quy tắc luật định (Gl. số 230). Họ là những giáo dân đã được ủy nhiệm của Giám mục để chia sẻ công tác tông đồ khi Linh mục Chánh xứ xác định là có nhu cầu mục vụ. Nhiệm vụ của họ gồm hai lãnh vực: Trao Mình Máu Thánh cho giáo dân trong các Thánh lễ và đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại tư gia, nhà hưu dưỡng hay trong bệnh viện.

I. BAN THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG

Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số đồng bào Công giáo Việt Nam đã đến định cư tại Denver, thủ phủ của tiểu bang Colorado. Dần dần, số gia đình Công giáo từ nơi khác dời đến Denver ngày một gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu phụng vụ Bàn Thánh cho số giáo dân trong Cộng đoàn, Cha Quản nhiệm Nguyễn Phúc Thuận (1979 - 1981) đã xin Tòa Tổng Giám mục cho 3 vị làm Thừa Tác Viên, và được sự chấp thuận của Đức Cha phụ tá G. Evans. Vào Chúa nhật, ngày 01 tháng 7 năm 1979 Cha Nguyễn Phúc Thuận đã trao chứng nhận Thừa Tác Viên Ngoại Thường Cho Rước Lễ cho các ông: Lê Văn Tâm, Nguyễn Văn Hội, và Nguyễn Quang Tuyến. Sau một thời gian phục vụ, ông Lê Văn Tâm đã trở thành Phó Tế Vĩnh Viễn, ông Nguyễn Văn Hội xin nghỉ vì lý do sức khỏe, chỉ còn lại ông Nguyễn Quang Tuyến. Để bổ sung và tăng cường số Thừa Tác Viên, Cha Quản nhiệm Tadêô Nguyễn Ngọc Ban, CMC (1985 - 1994) đã xin Tòa Tổng Giám mục cho tuyển lựa thêm một số TTVNTCRL. Tòa Tổng Giám mục đã chấp

thuận cho thêm 10 vị để thi hành phần vụ kể từ ngày 25 tháng 12 năm 1988. Và sau mỗi nhiệm kỳ 3 năm, Cha Chánh xứ lại xin Toà Tổng Giám mục tăng cường thêm số TTVNTCRL theo nhu cầu của Giáo xứ. Thời gian đầu, vì số TTVNTCRL còn ít nên việc điều hành đã do Trưởng Hội Đồng Mục Vụ điều động như ông Nguyễn Đức Hiệp (1990-1994), ông Trần Quang Vũ (1994-2000), ông Nguyễn Văn Hào (2000-2006)... Đến tháng 6 năm 2006, trong dịp cấm phòng mừng Lễ Bốn Mạ, Ban Thừa Tác Viên Ngoại Thường cho Rước Lễ đã bầu ông Nguyễn Cả làm Trưởng ban cho nhiệm kỳ 3 năm (2006-2009). Năm 2009 ông Trương Công Nhật đã được bầu làm trưởng ban cho nhiệm kỳ 2009-2012, và Cha Tân Chánh xứ Louis Phạm Hữu Độ, CMC. (2012 ...) đề nghị ông Trương Công Nhật tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngoài việc phục

vụ trong các Thánh lễ, các TTVNTCRL còn đưa Mình Thánh đến cho những bệnh nhân trong bệnh viện, hay những người già đau yếu bệnh tật tại viện dưỡng lão, hoặc tại tư gia trong một khu vực rộng lớn từ các quận hạt Wheat Ridge, Lakewood, Englewood, Littleton... đến Aurora, Westminster, Broomfield v. v. tùy theo yêu cầu. Khi Cha Lêo Vũ đình Huyền, CMC về giúp Giáo xứ (2002-2007), với tư cách là Tuyên úy Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Kitô Vua, ngài đã chọn một số các anh chị Trưởng trong Đoàn, làm Thừa Tác Viên phục vụ trong Thánh lễ 10:00 sáng, dành cho các em Thiếu nhi vào mỗi ngày Chúa nhật... Để đáp ứng thêm cho nhu cầu phục vụ các Thánh lễ, kể từ tháng 8 năm 2014, Cha Chánh xứ Phạm Hữu Độ, CMC đã chọn thêm một số Thầy Cô của Trường Giáo Lý-Việt ngữ Thánh Đaminh Saviô làm TTVNTCRL, để cùng



với các Trưởng, phục vụ Thánh lễ dành cho các em Thiếu nhi vào lúc 10:00 sáng các ngày Chúa nhật.

Muốn được trở thành TTVNTCRL, ngoài việc được Cha Chánh xứ tuyển chọn để lập danh sách trình lên Toà Tổng Giám mục, mỗi ứng viên phải làm một tờ cam kết gồm ba điều sau đây :

1. Kính trọng và bảo vệ Mình Máu Thánh Chúa để không bị xúc phạm.
2. Phục vụ Thánh Thể trong các Thánh lễ được phân nhiệm.
3. Đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại tư gia, bệnh viện và viện dưỡng lão khi được nhờ tới.

Hiện nay Ban TTVNTCRL gồm 54 người, chia thành 5 nhóm để phục vụ các Thánh lễ vào cuối tuần như sau :

- Nhóm I: phụ trách Thánh lễ 6:00 giờ chiều Thứ bảy
- Nhóm II: phụ trách Thánh lễ I, lúc 8:00 giờ sáng ngày Chúa nhật
- Nhóm III: gồm các Trưởng, phụ trách Thánh lễ II, lễ dành cho Thiếu nhi, lúc 10:00 giờ sáng ngày Chúa nhật.
- Nhóm IV: gồm các Thầy Cô, cùng với các Trưởng, phụ trách Thánh lễ lúc 10:00 giờ sáng ngày Chúa nhật.
- Nhóm V: phụ trách Thánh lễ III, lúc 12:00 giờ trưa ngày Chúa Nhật.

Ban Thừa Tác Viên Ngoại Thường Cho Rước Lễ đã chọn Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô làm Quan Thầy. Và hàng năm, ngoài buổi cấm phòng chung với Hội Ái Hữu Thừa Tác Viên, ban TTVNTCRL còn có buổi cấm phòng riêng vào mùa Vọng.

II. HỘI ÁI HỮU THỪA TÁC VIÊN

Vì phần đông các TTVNTCRL là những người lớn tuổi, nên thời gian phục vụ cũng bị giới hạn sau mỗi nhiệm kỳ. Để có sự tương trợ lẫn nhau, không những về đàng thiêng liêng mà còn về tinh thần cũng như vật chất, ông Trần Quang Vũ, Trưởng Ban Mục Vụ, cũng là thành viên trong Ban TTVNTCRL, đã bàn với Cha Quản nhiệm Nguyễn Ngọc Ban cho thành lập Hội Ái Hữu Thừa Tác Viên (1994). Các thành viên trong Hội Ái Hữu Thừa Tác Viên (HAHTTV) là những Thừa Tác Viên tại chức hay đã mãn nhiệm thuộc Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Số Hội viên ban đầu là 28 người, sinh hoạt theo Nội Quy đã được Cha Chánh xứ Tadêô Nguyễn Ngọc Ban phê chuẩn ngày 15 tháng 7 năm 1994 và ông Trần Quang Vũ kiêm nhiệm chức Trưởng Ban. Bản Nội Quy này được bổ sung và Cha Chánh xứ Hilariô Nguyễn Hải Khánh cho phép áp dụng từ ngày 29 tháng 5 năm 2005. Để thích ứng với hoàn cảnh và sinh hoạt của Hội, trong các buổi sinh hoạt hàng năm đều được thăm dò và tham khảo ý kiến, giúp bổ sung cho những đề mục trong bản Nội Quy cũ thêm đầy đủ. Trong buổi họp ngày 29 tháng 8 năm 2010, các hội viên đã đồng ý sửa đổi và bổ sung các điều khoản nhằm mục đích hệ thống hóa tổ chức, cũng như nêu rõ nhiệm vụ, quyền lợi của mỗi thành viên. Bản Nội Quy mới này được trình lên Cha Chánh xứ Giuse M. Vũ Kim Ngân và được phép áp dụng từ ngày 08 tháng 9 năm 2010. Chiếu theo việc tổ chức hành chánh, Hội Ái Hữu Thừa Tác Viên có một Ban điều hành gồm: Hội trưởng, Hội Phó kiêm Thư ký và Thủ quỹ với nhiệm kỳ 3 năm. Trong thời gian chuyển tiếp, ông Trương Công Nhật được đề cử kiêm nhiệm chức Hội trưởng (2010-2011), vì ông Trương Công Nhật đang tại chức Trưởng

Ban TTVNLCRL, ông Nguyễn Văn Quý kiêm nhiệm 2 chức vụ: Phó và Thủ quỹ.

Muốn gia nhập HAHTTV, các TTVNTCRL đương phục vụ hay đã mãn nhiệm đều phải làm đơn xin gia nhập Hội và hứa tuân giữ các điều lệ của Nội quy. Ban điều hành đầu tiên, nhiệm kỳ 2011-2014, được bầu trong phiên họp thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2011 với thành phần: Hội trưởng: Ông Antôn Nguyễn Hữu Bính, Hội phó kiêm Thư ký: Ông Antôn Nguyễn Đức Hiệp, Thủ Quỹ: Ông Phanxicô X. Nguyễn Văn Quý. Hiện nay, với số 50 thành viên, HAHTTV đang hoạt động đều đặn dưới sự lãnh đạo của một Ban Điều Hành mới được bầu vào ngày 22 tháng 6 năm 2014 với: Ông Antôn Nguyễn Hữu Bính: Hội trưởng (tái đắc cử)

Ông Phêrô Nguyễn Văn Giáo: Hội phó kiêm Thư ký

Ông Giuse Thân Văn Thanh: Thủ quỹ

Khi có một thành viên bị đau yếu hay qua đời, Ban Điều Hành sẽ thực hiện những quyền lợi của mỗi hội viên được ghi ở Điều 4.2 của Nội Quy. Đặc biệt, trong Thánh lễ an táng, các hội viên sẽ mặc lễ phục Thừa Tác Viên và đón nhận linh cửu hội viên quá cố từ cuối nhà thờ để đưa vào Thánh đường dâng lễ, và sau Thánh lễ đưa linh cửu xuống cuối nhà thờ trao lại cho nhà hiếu (nếu nhà hiếu bằng lòng), rồi tiễn đưa hội viên quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tuy Ban Thừa Tác Viên Ngoại Thường Cho Rước Lễ và Hội Ái Hữu Thừa Tác Viên có những mục đích phục vụ khác nhau: Mục đích của Ban TTVNTCRL là phụng vụ bàn thánh, còn HAHTTV có mục đích tương trợ, nhưng có những sinh hoạt giống nhau: Các TTVNTCRL cũng là Hội viên HAHTTV, cùng chọn chung lễ Quan Thầy: Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, cùng có những buổi cấm phòng chung. Ước mong cả hai cùng hợp nhất để tiến bước trên con đường phục vụ các thành viên về phần hồn cũng như phần xác.

Trương Công Nhật

